

Tìm hiểu luật di trú

Tác Giả: Darren Nguyễn Ngọc Cháng, Esq.
Chúa Nhật, 23 Tháng 11 Năm 2008 08:14

Hôm nay California có trên 215,714 luật sư nhäng chä có 144 luật sư có bằng chuyên môn về luật di trú, trong số đó có Luật Sĩ Darren Nguyễn Ngọc Cháng. Ngoài ra Luật Sĩ Darren Nguyễn Ngọc Cháng đã äng phäc vä lâu năm äi Sĩ Di Trú Hoa Kỳ (INS). Ông là một luật sư äy kinh nghiệm và uy tín chuyên trách giải quyết và phäc vä äng häng Việt Nam và lãnh vực di trú nhäu năm äi California và khắp các tiểu bang Hoa Kỳ.

Täng số chiäu khán di dân hàng năm ä được chia ra cho diän bäo lãnh thân nhân, diän bäo lãnh nghề nghiệp và diän diversity (ä được täm däch là chiäu khán xä số).

Diän bäo lãnh thân nhân ä được täi äa là 480,000 chiäu khán di dân cäng thêm nhäng chiäu khán di dân còn däi cäa diän bäo lãnh nghề nghiệp. Diän bäo lãnh nghề nghiệp ä được täi äa là 140,000 chiäu khán di dân cäng thêm nhäng chiäu khán di dân còn däi cäa diän bäo lãnh thân nhân. Diän diversity ä được täi 55,000 chiäu khán di dân.

Täng số 480,000 chiäu khán di dân cho diän bäo lãnh thân nhân ä được áp äng träng cho diän Immediate Relatives (täc là thân nhân trực thuộc) và còn läi số ä được áp äng cho nhäng diän äu tiên. Nhäng luật di trú cũng dành ít nhät là 226,000 chiäu khán di dân trong täng số 480,000 cho các diän äu tiên. ä trong nhäng träng häp số chiäu khán áp äng cho diän Immediate Relatives lên cao quá số không änh häng ä 226,000 chiäu khán täi thiäu cho nhäng diän äu tiên.

Sä chiäu khán di dân cho nhäng diän äu tiên ä được chia ra cho các diän äu tiên nhä sau:

1. Diän äu tiên 1, täc là diän bäo lãnh cho con ä được thân trên 21 tuổi i cäa công dân Hoa Kỳ, có 23,400 chiäu khán cäng thêm nhäng chiäu khán còn däi cäa diän äu tiên 4.
2. Diän äu tiên 2, gäm có 2A và 2B, có 114,200 cäng thêm nhäng chiäu khán vät quá số 226,000 chiäu khán än änh mà chäa ä được dùng äng, cäng thêm nhäng chiäu khán còn däi cäa diän äu tiên 1. Täc là täng cäng chiäu khán cho diän bäo lãnh thân nhân là 480,000 trừ ra 226,000 chiäu khán dành cho diän äu tiên, còn läi là 254,000 chiäu khán. Näu trong năm đó hä không cäp hät 254,000 chiäu khán cho diän Immediate Relatives (täc là thân nhân trực thuộc), thì số ä được áp äng cho diän äu tiên 2, thì 77% dành

Tìm hiểu luật di trú

Tác Giả: Darren Nguyễn Ngọc Cháng, Esq.
Chúa Nhật, 23 Tháng 11 Năm 2008 08:14

cho 2A và 23% dành cho 2B.

3. Dißn u tiên 3, tßc là dißn bßo lãnh cho con có gia đình cßa công dân Hoa Kß, có 23,400 chißu khán cßng thêm nhßng chißu khán con đß cßa dißn u tiên 1 và 2.

4. Dißn u tiên 4, tßc là dißn bßo lãnh cho anh chß em cßa công dân Hoa Kß, có 65,000 chißu khán cßng thêm nhßng chißu khán còn đß cßa dißn u tiên 1, 2 và 3.

Sß chißu khán hàng năm đß cß tính tßng ngày 1 Tháng Mß i đß n ngày 30 Tháng Chín. Cho nên quý vß sß thßy ngày u tiên sß đß cß thay đßi bßt đßu Tháng Mß i và sß chß m lßi hoßc đßng lßi khi gßn tßi Tháng Mß i.

Bßn tin chißu khán

Theo sß yêu cßu cßa quý bßn đß cß, sau đây là bßn thông tin chißu khán cho Tháng Mß i Mßt năm 2008.

u tiên 1 - priority date là ngày 1 Tháng Năm năm 2002, tßc là u tiên đß cß dành cho nhßng ngßi con trên 21 tußi chßa có gia đình cßa công dân Hoa Kß .

u tiên 2A - priority date là ngày 8 Tháng Hai năm 2004, tßc là u tiên đß cß dành cho vß, chßng, hoßc con đß cß thân đß i 21 tußi cßa thßng trú nhân.

u tiên 2B - priority date là ngày 15 Tháng Giêng năm 2000, tßc là u tiên đß cß dành cho con đß cß thân trên 21 tußi cßa thßng trú nhân.

u tiên 3 - priority date là ngày 1 Tháng Bảy năm 2000, tßc là u tiên đß cß dành cho con đã có gia đình cßa công dân Hoa Kß .

Tìm hiểu luật di trú

Tác Giả: Darren Nguyễn Ngọc Cháng, Esq.
Chúa Nhật, 23 Tháng 11 Năm 2008 08:14

Ưu tiên 4 - priority date là ngày 15 Tháng Mười Một năm 1997, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Reentry Permit

“Đã có thẻ xanh, tôi đi Việt Nam, khi về Hoa Kỳ tôi có cần reentry permit hay không?” “Tôi nghe nói thẻ nhập trú nhân (có thẻ xanh) về Việt Nam được sáu tháng không cần reentry permit?” “Có người nói thẻ nhập trú nhân đi được 3 tháng không cần reentry permit?” Đây là những thắc mắc mà thân chủ thẻ nhập trú nhân xuyên biên giới. Tuy rằng câu hỏi thực tế là gì, nhưng câu trả lời không gì.

Khi trả lời câu hỏi trên, tôi phải hiểu rõ tình cảnh của từng người thân chủ mới có thể trả lời. Là một luật sư am hiểu về luật di trú cũng như kinh nghiệm hành nghề lâu năm, đã từng kiến nghị tại biên giới nhập trú nhập cảnh làm thẻ tái nhập cảnh không đúng vì không hiểu rõ luật di trú, ý kiến từ bên của tôi không thể nào trả lời cho một câu: đúng hay sai, hoặc được hay không, nhưng phải trình bày số lần và hạn nộp trong trường hợp 1, và số lần và hạn nộp trong trường hợp 2. Thêm vào đó là những số lần và hạn nộp tái nhập cảnh và nhập cảnh số lần và hạn trong trường hợp lại. Điên hình là tôi có thể trả lời những câu hỏi trên là “Đúng, thẻ nhập trú nhân về Việt Nam được sáu tháng không cần reentry permit.” Nhưng câu trả lời đó không hoàn toàn chính xác vì có nhiều trường hợp nhập trú nhân rời Hoa Kỳ được 6 tháng, khi trở về Hoa Kỳ vẫn bị đưa ra Tòa Di Trú để xử lý.

Thực tế khi vào đất đai, tôi hiểu quý bạn đọc là bài viết này chỉ trình bày về số nhập cảnh Hoa Kỳ của thẻ nhập trú nhân. Vấn đề giấy tờ cần thiết để nhập cảnh Việt Nam hoặc nhập cảnh ba là ngoài đất đai bài viết này.

Thẻ nhập trú nhân (Lawful Permanent Resident gọi tắt là LPR), khi nhập cảnh Hoa Kỳ phải trình giấy tờ cần thiết mới được nhập cảnh. Những giấy tờ cần thiết thẻ nhập trú nhân có thể dùng để nhập cảnh Hoa Kỳ: một là chiếu khán thẻ nhập trú được biên tập; hai là thẻ xanh; ba là reentry permit. Chiếu khán thẻ nhập trú được biên tập tại lãnh sự Hoa Kỳ bằng cách trình thẻ xanh, chứng minh sự liên hệ gia đình hoặc tài chính ở Hoa Kỳ, và chứng minh rằng thời gian dài ở ngoài Hoa Kỳ là ngoài sự kiểm soát của mình. Chiếu khán thẻ nhập trú được biên tập dùng bởi những thẻ nhập trú nhân ở ngoài Hoa Kỳ một thời gian lâu muồn trở về Hoa Kỳ nhưng lo rằng Sở Di Trú không cho nhập cảnh vì thẻ nhập trú đã “bị rớt” số thẻ nhập trú của họ.

Tìm hiểu luật di trú

Tác Giả: Darren Nguyễn Ngọc Chßng, Esq.
Chúa Nhật, 23 Tháng 11 Năm 2008 08:14

Theo luật di trú, thßng trú nhân nhập cảnh Hoa Kỳ đßc chia ra làm 2 loại. Loại thßng trú là “thßng trú nhân trở về” (tßc là returning LPR) và loại thßng hai là “thßng trú nhân xin nhập cảnh.” Sự khác biệt của hai loại là “thßng trú nhân trở về” đßc coi là không cần xin phép nhập cảnh cho nên nhập cảnh để u luật cßm nhập cảnh không thß đßc áp dụng. Ngược “thßng trú nhân xin nhập cảnh” vì đßng đßn đang xin nhập cảnh, Sự Di Trú đßc quyßn áp dụng nhập cảnh để u luật cßm nhập cảnh. “Thßng trú nhân trở về” chỉ cần có giấy thß xanh hoặc reentry permit. “Thßng trú nhân xin nhập cảnh” là “thßng trú nhân trở về” đã vi phạm mặt trong nhập cảnh trở về hßp sau đây:

1. Bị rßi sự thßng trú của đßng sự.
2. Đã vi phạm mặt Hoa Kỳ liên tục hơn 180 ngày.
3. Phạm pháp trong thời gian vi phạm mặt Hoa Kỳ, tßc là phạm pháp ở ngoài Hoa Kỳ.
4. Bị khßi Hoa Kỳ trong khi đang trong quá trình xét xử đß trở c xußt.
5. Đã bị án nhập cảnh tßi nêu trong phßn 212(a)(2) của luật di trú nhß: “Crimes of Moral Turpitude” nhß là ăn cắp (theft), gian lận (fraud), bạo đßng trong gia đình (domestic violence) v.v... bị án 2 tßi trở lên và tßng cßng thß gian án tù 5 năm trở lên; bị án vi phạm buôn lậu ma túy; bị án mãi dâm; bị án vi phạm chuyên chế ngßng i bị t hßp pháp vào Hoa Kỳ v.v...
6. Có dß tính nhập cảnh Hoa Kỳ ngoài nhập cảnh của khu chính thức công nhận bởi nhân viên Sự Di Trú hoặc đã bị tßchßi nhập cảnh Hoa Kỳ.

Nhß quý bßn đßc thßy trong trßng hßp thß hai, thßng trú nhân vi phạm mặt Hoa Kỳ liên tục hơn 180 ngày (tßc 6 tháng) sẽ bị coi là “thßng trú nhân xin nhập cảnh” và Sự Di Trú đßc quyßn áp dụng nhập cảnh để u luật cßm nhập cảnh. Cũng có thß vì trßng hßp thß hai này mà chúng ta nghe nhiều người nói “thßng trú nhân về Việt Nam đßi 6 tháng không cần reentry permit.” Ngược câu nói đó không hoàn toàn đúng sự thật vì thßng trú nhân vi phạm mặt Hoa Kỳ đßi 6 tháng về n

Tìm hiểu luật di trú

Tác Giả: Darren Nguyễn Ngọc Cháng, Esq.
Chúa Nhật, 23 Tháng 11 Năm 2008 08:14

Có thể bạn Sä Di Trú không cho phép nhập cảnh. Ngoài số chứng minh đơn nhập cảnh là chứng minh nhân, chứng minh nhập cảnh là người không có ý định nhập cảnh và số chứng minh nhân của mình. Vấn đề chính là người nhập cảnh nhân nhập cảnh mình nhập cảnh không nhập cảnh và số chứng minh nhân của họ và nhập cảnh yäu täi chứng minh người nhập cảnh nhân có nhập cảnh và số chứng minh nhân của họ hay không là: liên hệ gia đình ở trong và ở ngoài Hoa Kỳ, tài sản ở trong và ở ngoài Hoa Kỳ, việc làm ở trong và ở ngoài Hoa Kỳ, Hoa Kỳ có phải chính thức được gọi là nhà hay không, lý do nhập cảnh Hoa Kỳ, và thời gian ở ngoài Hoa Kỳ v.v... Thẻ xanh hoặc reentry permit, chứng minh nhập cảnh đơn nhập cảnh là chứng minh nhân. Nếu bạn Sä Di Trú có chứng minh nhân là chứng minh nhập cảnh và số chứng minh nhân của họ, dù chứng minh nhân có thể xanh đi được 6 tháng hoặc có reentry permit vẫn bạn sẽ nhập cảnh.

Tôi nhập cảnh một vài chứng minh nhân đã xảy ra. Chứng minh nhập cảnh một chứng minh nhân nhập Hoa Kỳ 3 tháng, trở về Việt Nam 1 tháng, nhập Việt Nam 3 tháng nữa v.v... Nhập cảnh người nhập cảnh nhân này ở ngoài Hoa Kỳ hiện tại là ở Việt Nam, không có tài sản ở Hoa Kỳ, không có việc làm ở Hoa Kỳ, không khai thuế ở Hoa Kỳ. Khi người nhập cảnh nhân này trở về Hoa Kỳ, Sä Di Trú có thể sẽ không cho người nhập cảnh nhân này nhập cảnh và đưa ra tòa để xử lý, vì người nhập cảnh nhân này đã nhập cảnh và số chứng minh nhân của họ.

Chứng minh nhập cảnh hai là chứng minh nhân có việc làm ở Hoa Kỳ, làm chủ một căn nhà ở Hoa Kỳ, khai thuế hàng năm ở Hoa Kỳ và có vợ và con ở Hoa Kỳ. Người nhập cảnh nhân này đi Việt Nam 9 tháng một lần trở về Hoa Kỳ. Dù là người nhập cảnh nhân này đi quá 6 tháng và không có reentry permit, họ vẫn được nhập cảnh Hoa Kỳ vì họ là chứng minh nhân không có ý định nhập cảnh và số chứng minh nhân của họ.

Hai định hình trên là cả hai người nhập cảnh nhân nhập Hoa Kỳ được 1 năm nhập cảnh chứng minh nhập cảnh một chứng minh nhân nhập Hoa Kỳ, chứng minh nhập cảnh hai chứng minh nhân nhập Hoa Kỳ không nhập cảnh đưa ra tòa xử lý như tôi đã trình bày ở trên.

Theo luật di trú hiện nay, chứng minh nhân nhập Hoa Kỳ trên 1 năm, Sä Di Trú cho là người nhập cảnh nhân đó đã nhập cảnh và số chứng minh nhân của họ. Nhập cảnh có sự khác biệt giữa thẻ xanh và reentry permit là khi chứng minh nhân có reentry permit (mà reentry permit chứng minh nhân có giá trị 2 năm), Sä Di Trú không thể đưa vào thời gian nhập cảnh một lần ở Hoa Kỳ khi reentry permit còn giá trị để xét người nhập cảnh nhân đó có nhập cảnh và số chứng minh nhân của họ hay không. Sä Di Trú phải có lý do chính đáng, có chứng minh nhập cảnh theo nhập cảnh yäu täi tôi đã trình bày trên chứng minh nhập cảnh người nhập cảnh nhân đó đã nhập cảnh và số chứng minh nhân của họ, thì khi đó Sä Di Trú mới có quyền đưa ra tòa xử lý.

Tìm hiểu luật di trú

Tác Giả: Darren Nguyễn Ngọc Chúa Nhật, 23 Tháng 11 Năm 2008 08:14

Đä tóm tắt lßi, thäng trú nhân räi Hoa Kä thäng xuyên nên có reentry permit và không nên đi quá 6 tháng. Thêm vào đó, nên đä ý nhäng yäu tä Sä Di Trú dùng đä chäng minh thäng trú nhân bä räi sä thäng trú cäa hä.

Quý bän đä cä nên lßu ý, nhäng đäu täi đä trình bày trên chä nói vä vän đä thäi gian räi Hoa Kä. Nhäng thäi gian chä là mät träng häp trong sáu träng häp nêu trên. Näu thäng trú nhân bä án nhä nêu trong träng häp thä năm, dù räi Hoa Kä mät ngày vän bä coi là “thäng trú nhân xin nhäp cänh” và Sä Di Trú đä cä quyän áp đäng nhäng đäu luät cäm nhäp cänh vä i ngä i thäng trú nhân đó. Hiän nay Sä Di Trú chä pä hành luät di trú hät sä cä khäc khe. Nhäng thäng trú nhân có tiän án không nên räi khäi Hoa Kä trong thäi gian khó khăn này. Näu vì tình cänh bät buäc phäi räi khäi Hoa Kä, nên liên lß cä vä i mät luät sä am täng vä luät di trú đä tìm hiäu sä lßi häi khi nhäp cänh trä lßi Hoa Kä.

Đä tài: Tin cäp nhät vä thä täc xin chiäu khán

Sau khi đän I-130 đä cä chä pä thuän, hä sä đä cä chuyän qua National Visa Center (NVC) (tä cä là Trung Tâm Chiäu Khác Quäc Gia) đä thu thäp nhäng chi phí chiäu khán và tài liäu cän thiät nhä đän xin chiäu khán và bäo trä tài chánh. Sau khi NVC nhän đäy đä tài liäu, hä sä đä cä chuyän qua Lãnh Sä Hoa Kä đä lo thä täc cäp chiäu khán. Ngoài viäc xem xét sä liên hä gia đänh có chân thät hay không, Lãnh Sä Hoa Kä còn xem xét “ngä i thäa häng” có lät vào mät trong nhäng đäu luät cäm nhäp cänh hay không. Đän I-130 đä cä chä pä thuän không có nghĩa là chiäu khán sä đä cä cäp, nhäng chä có nghĩa là nhäng tài liäu näp vào chäng minh räng “ngä i thäa häng” là thân nhân đä cä đänh nghĩa đä i nhäng đäu luät di trú và “ngä i thäa häng” häi đä đäu kiän đä näp đän xin chiäu khán di dân theo đän bäo lãnh thân nhân.

Träng đäy, sau khi näp mäu bäo trä tài chánh và mäu đän xin chiäu khán DS-230 cho National Visa Center (tä cä là trung tâm chiäu khán quäc gia) thì hä sä sä đä cä chuyän vä Viät Nam đä đä cä lên danh sách đi phäng vän. Khi đi phäng vän thì đäng sä phäi cäm theo nhäng giäy tä bän chánh và giäy tä cän thiät. Thä täc này đä đä cä thay đäi. Theo phäng sách hiän nay, giäy tä bän chánh và nhäng giäy tä cän thiät cän phäi đä cä näp träng cä cho trung tâm chiäu khán quäc gia träng cä khi hä sä đä cä chuyän vä cho lãnh sä đä đä cä phäng vän.

Nhäng giäy tä cän thiät phäi đä cä näp cho trung tâm chiäu khán quäc gia là:

Tìm hiểu luật di trú

Tác Giả: Darren Nguyễn Ngọc Chương, Esq.
Chúa Nhật, 23 Tháng 11 Năm 2008 08:14

1. Bên sao của hộ chiếu có hình của đương sự và ngày hết hạn của hộ chiếu. Trung tâm chiếu khán quốc gia đòi hỏi là hộ chiếu phải còn hạn vì khi cấp chiếu khán, hộ chiếu phải còn giá trị ít nhất 6 tháng.
2. Bên chánh khai sanh hoặc bên sao có đóng mác của cơ quan chính quyền chức là sao y bên chánh.
3. Người đương sự nào có án phí nộp bên sao bên án có đóng mác của tòa. Bên án phí có ghi rõ thời điểm mà đương sự bỏ kiện và kết quả của bên án.
4. Nếu đương sự đã lập gia đình, cần phải nộp bên chánh hôn thú hoặc bên sao có mác chánh của cơ quan chính quyền cấp.
5. Nếu đương sự nào đã lập hôn thú và đã ly dị, cần phải nộp bên chánh giấy ly dị hoặc bên sao có đóng mác của tòa án. Nếu hôn nhân đã chấm dứt vì người phải nộp đã qua đời thì cần phải nộp bên chánh giấy khai tử hoặc bên sao có đóng mác của cơ quan chính quyền.
6. Người đương sự đến từ 16 tuổi trở lên cần phải nộp Phiếu Lý Lịch Tội Pháp do Bộ Tư Pháp cấp. Nếu đương sự có những người gia nào hơn 12 tháng khi đương sự đã 16 tuổi thì đương sự phải nộp giấy chứng nhận là cha mẹ hợp pháp.

Những giấy tờ cần thiết này phải được nộp đầy đủ cho trung tâm chiếu khán quốc gia trước khi trung tâm gọi hồ sơ cho lãnh sự để lên danh sách đi phỏng vấn. Vì sự thay đổi này, quý vị nên thu thập những giấy tờ cần thiết để nộp cho trung tâm chiếu khán quốc gia để hồ sơ khi bị chấm dứt.